

## สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

กองทัพบกได้จัดตั้ง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก ในส่วนของ กองบัญชาการกองทัพบกขึ้นที่ ชั้น ๔ ตึกสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในบริเวณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม กฎหมายรับรองสิทธิสาธารณะชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นกฎหมาย รองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐและเพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการกิจของ กองทัพบกได้โดยถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับความเป็นจริง และเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคงกับกองทัพบก มากยิ่งขึ้น

ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการของ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ กองทัพบกในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบก ได้ตามสถานที่ตั้งตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น และอาจโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๕๓๘๓๐๓ หรือทางเว็บไซต์ [HTTP://WWW.AISC.RTA.ML.TH](http://www.aisc.rta.mil.th) ซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ศูนย์บริการ ข้อมูลข่าวสารของกองทัพบก ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบก สำหรับประชาชนที่ อยู่ในส่วนภูมิภาค ก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก ได้ตามที่ตั้งหน่วยทหารในพื้นที่ทั่วทุกจังหวัด เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเรื่องสิทธิของ ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จึงได้สรุป สารสำคัญเกี่ยวกับ สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไว้ดังนี้

### ๑. สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการของ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ

สิทธิในการเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถ ทำได้ แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้น และเมื่อได้ใช้สิทธิเข้า ตรวจสอบแล้ว หากสนใจข้อมูลข่าวสารของทางราชการในเรื่องใด ก็มีสิทธิที่จะขอสำเนาและ ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้

๒. สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามที่ตนเองประสงค์จะรู้หรือเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้ หรือเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม โดยการเขียนคำขอให้เข้าใจพอสมควรว่าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องใด และหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้ในเวลาอันสมควร แต่การใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน ต้องไม่ขบถบ่อยครั้งหรือขอจำนวนมากโดยไม่มีเหตุอันควร

๓. สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือทำสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะการเงิน เป็นต้น บุคคลผู้นั้นมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ของตัวเองได้ และหากตรวจดูแล้วพบว่า มีข้อมูลของตัวเองที่ไม่ถูกต้อง ก็สามารถที่จะยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขให้ได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองมิให้มีการนำข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐเก็บรวบรวมไว้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล

#### ๔. สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนหน่วยงานรัฐ

ในกรณีที่ประชาชนได้ใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประชาชนสามารถใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้

\*\*\*\*\*